

ประวัติ ขุน อุดมปรีชา

ขุน อุดมปรีชา (กัน) ปลัดกรมราชบัณฑิตยสถานฝ่ายพระราชวังบวร ได้เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นขุน อุดมปรีชาปลัดกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้รับพระราชทาน เข็มหวักปีละ ๑๐ ทำลึง ครั้นพระราชทาน สมเด็จพระที่นั่งเกล้าฯ เข้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว ยกลงมา สมทบใน พระบรมมหาราชวังมาใน รัชกาลปัจจุบันนี้ ยกลงขึ้น ไปรับราชการใน พระราชวังบวร ตามเดิม เมื่อกรมพระราชวังบวร ทิวงคตแล้ว ได้ยกลงมา สมทบใน พระบรมมหาราชวัง คงได้รับพระราชทาน เข็มหวัก อยู่ตามเดิม ช่วยเป็นโรคชรามาตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๔ มีอาการให้ สยบร้อน สท้านหนาว แลเมื่อยเป็นกำลัง นอกไม่ใคร่ หลับรับประทานอาหารไม่ใคร่ได้ นายทองมหาดเล็กบุตรได้ประกอบยาให้รับประทาน อาการ หาคคลายไม่ ครั้นวันที่ ๒๐ พฤษภาคม อาการ ชุกหนักลง เวลา ๗ ทุ่มเศษ ขุน อุดมปรีชา ถึงแก่กรรม อายุได้ ๘๓ ปี พระราชทานน้ำ อาบศพ หีบ เชิงชาย เป็นเกียรติยศ

นายทองมหาดเล็กบุตร จักการ ศพ

ข่าวตายในกรุง

ท่านจอมมารดา ในพระบวรราชวัง เป็นบุตรพระยามณเฑียรบาล (บัว) ได้รับ

พระราชทาน เข็มหวักปีละ ๒ ซึ่ง ช่วยเป็นวรรณโรคภายใน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๓ ขุนเทวะโอสถได้มา รักษา อาการ หาคคลายไม่ ครั้นถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๔ มีอาการให้ หอบแลร้อนเป็นกำลังเวลาเช้า ๒ โมง ท่านจอมมารดาถึงแก่กรรม อายุได้ ๖๑ ปี พระราชทานน้ำ อาบศพ หีบทองหีบเป็นเกียรติยศ

พระบวรวงษเธอพระองค์เจ้ารัชสีแจ่ม รัตตวง จักการ ศพ

ข่าวตายหัวเมือง

ว่าที่นาย พันตรี หม่อมราชวงศ์อำ กอง ทหารมณฑล นครราชสีมา ช่วยเป็นวรรณโรคภายใน มีอาการให้ หอบแลหอยเป็นกำลัง ได้ให้หลวงทิพย์ โภชา ขุนเทพโอสถ ประกอบยาให้รับประทาน อาการ หาคคลายไม่ ครั้นถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ร.ศ. ๑๑๔ ว่าที่นาย พันตรี หม่อมราชวงศ์อำถึงแก่กรรม

พระราชทานเพลิง

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๔ ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ให้แต่ศพ หม่อมเจ้าพระคำ เกิง ในพระเจ้าบรมวงษเธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ สู่ที่ตั้งศพ มีวช้อฟ้า กลอง ฉะนะ ๔ คู่ งาม ๑ คู่ ฆ้องเขมร ๔ คู่ กัณฑ์ยกหินศพพระธรรม

วิโรจ (แจ่ง) พระมหาสุทธาคโม ๔ ประโยค
คู่ที่ ตั้งศพนั้น รุ่งขึ้น วันที่ ๒๕ เวลาบ่าย
ยกลงสู่ขุ้รำแล้ว พระราชทานเพลิง

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ได้ยกขี้ศพ
หม่อมเจ้าพม ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นอดงกฎทิยปรีชา ศพหม่อมเจ้าหญิง
วดีภา ในพระเจ้าราชวรวงษ์เธอ กรมหมื่น
เชษฐาธิเบนทร์ แลศพหม่อมเจ้าชาย ๓
หม่อมเจ้าหญิง ๒ ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรม
หมื่นพรหมวรานุรักษ์ ไปวัดมกุฏกษัตริยา
ราม มีว้อช้อฟ้ากลองชนะจำขี้ฉกรเบญจา
เหมือนงานก่อน วันที่ ๒๖ พระราชทานเพลิง
ของหลวงพระวราชทาน ศพหม่อมเจ้าศพ
พระบรมวิโรจ ผ้าขาว ๒ พับเงิน ๑๐๐
เฟื้อง ศพพระมหาสุทธาคโมผ้าขาว ๑ พับ
เงิน ๕๐ เฟื้อง เครื่องพระราชทานเพลิง
พร้อมทั้ง ๑๐ ศพ



ย่อ คำพิพากษาตัดสิน
ในคดีฟ้องล้มละลาย

ศาลต่างประเทศ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน รศ. ๑๑๓
คดีในระหว่าง อ้าแคง อ้ามารดา อ้าแคง นิม
บุตร ตั้งบ้านเรือนที่ฮาไครอย อยู่ตำบลตลาด
น้อย แขวงกรุงเทพฯ ผู้เป็นลูกหนี้ โจทย์
ผู้ฟ้องเจ้าหนี้ ๓ ราย จำเลย เป็นหนี้รวม
ทุนทรัพย์เป็นเงิน ๑๑ ๓๗ บาท อ้าแคง
จำ อ้าแคงนิม ได้ทำการค้าขาย ประกอบ

การ ทำ มาหาเงินขาดทุน ไม่มีเงินจะ
ใช้ให้เจ้าหนี้ทรัพย์สมบัติก็ไม่มี ขอฟ้องล้ม
ละลาย ศาลได้ตั้งเจ้าพนักงานล้มละลาย
ออกหมายเรียกเจ้าหนี้มาศาล เจ้าหนี้
๓ รายมาศาล ร้องไม่ยอมให้ลูกหนี้ล้ม
ละลาย ศาลแลเจ้าพนักงานได้ให้เจ้าหนี้
สืบทรัพย์สมบัติตามธรรมเนียม ก็หาได้
ความจริง ว่าลูกหนี้ยกยอกยักบังทรัพย์
สมบัติประการใด ศาลจึงได้ตัดสินให้อ้าแคง
อ้า อ้าแคงนิม ลูกหนี้ล้มละลาย พัน จากความ
เร่งรัดไปคราวหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม รศ. ๑๑๓

คดีในระหว่าง อ้าแคง จำ ตั้งบ้านเรือนฮาไครอย
อยู่ตำบลตลาดบ้านเสม็ด แขวงกรุงเทพฯ
ผู้เป็นลูกหนี้ โจทย์ ผู้ฟ้องเจ้าหนี้ ๑ ราย
จำเลย เป็นหนี้รวมทุนทรัพย์ ๒๕ บาท ๒
สลึง เฟื้อง อ้าแคงจำได้ทำการค้าขาย ประ
กอบการ ทำมาหาเงินขาดทุน ไม่มีเงินจะ
ใช้ให้แก่เจ้าหนี้ทรัพย์สมบัติก็ไม่มี ขอ
ฟ้องล้มละลาย ศาลได้ตั้งเจ้าพนักงานล้ม
ละลาย ออกหมายเรียกเจ้าหนี้ได้มาศาล
เจ้าหนี้ก็มาศาล ๆ แลเจ้าพนักงานได้ให้
เจ้าหนี้สืบสวนทรัพย์สมบัติ ตามธรรมเนียม
เจ้าหนี้สืบสวนก็หาได้ความว่า ลูกหนี้ยัก
บังทรัพย์สมบัติไว้ไม่ ศาลจึงได้ตัดสินให้
ลูกหนี้ล้มละลาย พัน จากความเร่งรัดไป
คราวหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ